



ที่ นม ๘๔๑๐๑ (สภาฯ)/ว ๑๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
๕๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองตะไไ้
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๔๑๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ที่มีมติรับรองแล้ว

เรียน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนารายงานการประชุมสภา จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ได้ดำเนินการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ นั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ สมัยประชุมดังกล่าวข้างต้นให้ประชาชนในพื้นที่ของท่านได้รับทราบ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศิริ ชิตตินอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

สำนักปลัด อบต.

งานกิจการสภา

โทรศัพท์ ๐๖-๓๖๕๐-๕๒๙๕ (ปร.พงษ์ศิริ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@nongtakai.go.th

ร่าง/พิมพ์.....

รองปลัด อบต.

ปลัด อบต./เลขานุการสภา.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ กำหนดให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้และรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ จึงขอปิดประกาศรับรองรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับรองแล้ว ดังกล่าว ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกันดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพงษ์ศิริ ชิดดินอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

รายชื่อผู้มาประชุม จำนวน ๑๕ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก	ประธานสภาฯ	พงษ์ศิริ ชิตดีนอก
๒	นายสิรภพ ดอนกระโทก	รองประธานสภาฯ	สิรภพ ดอนกระโทก
๓	นางชนพรรณ คุณกลาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	ชนพรรณ คุณกลาง
๔	นายธงชัย จำปาโพธิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	ธงชัย จำปาโพธิ์
๕	นายสมนึก ชัยโคตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	สมนึก ชัยโคตร
๖	นายรุ่ง เจือกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	รุ่ง เจือกระโทก
๗	นายธนเดช คงหนองบัว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ธนเดช คงหนองบัว
๘	นางสาวธนพร คุณกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ธนพร คุณกระโทก
๙	นายนิกร พะยอมใหม่	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	นิกร พะยอมใหม่
๑๐	นายสุชาติ ตรงกลาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	สุชาติ ตรงกลาง
๑๑	นายอุณ กรวยสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	อุณ กรวยสวัสดิ์
๑๒	นางสาวพยุง ปีบกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	พยุง ปีบกระโทก
๑๓	นายสุเมธ ทิศกลาง	เลขานุการสภาฯ	สุเมธ ทิศกลาง

ผู้ลาการประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุรพงษ์ ตี๋มพุทรา	นายก อบต. หนองตะไไ้	สุรพงษ์ ตี๋มพุทรา
๒	นายนิติเศรษฐ์ สงมะเรียง	รองนายก อบต. หนองตะไไ้	นิติเศรษฐ์ สงมะเรียง
๓	นายพิศณุ นิดกระโทก	รองนายก อบต. หนองตะไไ้	พิศณุ นิดกระโทก
๔	นายสุพรรณ เชื้อนนท์	เลขานุการนายกฯ	สุพรรณ เชื้อนนท์
๕	นางภัทน์พิมล เกียรติภัชรสกุล	รองปลัด อบต.	ภัทน์พิมล เกียรติภัชรสกุล
๖	นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์
๗	นางสุกัญญา ทองเหลือง	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุกัญญา ทองเหลือง
๘	นายพรพิชัย สิงหาท้าว	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	พรพิชัย สิงหาท้าว
๙	นางสาวอารีย์ ชัยชนะ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	อารีย์ ชัยชนะ
๑๐	นายกิ่ง กิ่งทะเล	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กิ่ง กิ่งทะเล
๑๑	นางสาวจารุณีย์ เตชา	หัวหน้าสำนักปลัด	จารุณีย์ เตชา
๑๒	น.ส.ณัฐนันท์ ยิ่งทะเล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ณัฐนันท์ ยิ่งทะเล

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก)

: เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

.....
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ กำหนดให้มีการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้นในห้วงระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น
ตั้งนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พงษ์ศิริ ชิตดีนอก

(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ที่ประชุม

: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

: รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ครั้งแรก
วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก)

: การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ครั้งแรก
วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการ

เลขานุการสภาฯ
(นายสุเมธ ทิศกลาง)

: เชิญสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ที่ละหน้า

ประธานสภาฯ
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก)

: จากเอกสารรายงานการประชุมที่ส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ตรวจสอบดูแล้ว
มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในรายงานการประชุมฯ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะ
ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
ครั้งแรก วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

: สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองตะไไ้ ครั้งแรก วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ยกมือครับ

มติที่ประชุม

: เห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง คือ ๑.นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก ประธาน
สภาฯ ๒.นายสิริภพ ดอนกระโทก

ระเบียบวาระที่ ๓

: กระทุ้งถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

: เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕

: เรื่องด่วน

๕.๑ แลกเปลี่ยนนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ประธานสภาฯ

(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก)

: พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และการประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย ต่อไปขอเชิญท่านนายกสุรพงษ์ ตี๋มพุทรา ครับ

นายก อบต.

(นายสุรพงษ์ ตี๋มพุทรา)

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กระผม นายสุรพงษ์ ตี๋มพุทรา ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และการประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย

กระผม นายสุรพงษ์ ตี๋มพุทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนด

นโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้มีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาทำมาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก

ดังนั้นกระผม จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้เป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกระผมในฐานะที่ได้รับไว้วางใจจากประชาชนชาวตำบลหนองตะไไ้ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ และจัดบริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนเพื่อพัฒนาตำบลหนองตะไไ้ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของกระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ จะดำเนินนโยบายการบริหารและการพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ในช่วงระยะเวลา ๔ ปี ที่สำคัญ ดังนี้

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ เร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานในเชิงรุก ดำเนินการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทันที่

๑.๒ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

๑.๓ ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา และพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคให้ดีขึ้น ทั้งดำเนินการเองและประสานงานขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

๑.๔ ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง

๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะ ลานกีฬา สร้างระบบความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนอย่างทั่วถึง

๑.๖ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำต้นเขิน จัดหาแหล่งน้ำโดยการขุดสระ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงานสร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดี กินดี มีสุข

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล เช่นกลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนำระบบ เศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการ ดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อขับเคลื่อนการ ทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน

๒.๕ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน

๒.๖ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน และเข้าใจในการรักษา สุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง

๒.๗ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กแรกเกิด ผู้ด้อยโอกาส คน พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ อย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข ในสังคม

๒.๘ รมรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร

๒.๙ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๑๐ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ปัญหาด้าน ความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

๒.๑๑ ส่งเสริมสนับสนุนพลังเครือข่ายในชุมชน สภาดึกและเยาวชน เกิดการรวมพลังเพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

๓. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนา ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒ สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่าง แท้จริง

๓.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดทำแผนโครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ประชาชน

๓.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการ ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

๓.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจ สูงสุด

๓.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ

๓.๗ จัดโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง

๔. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา

๔.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี พิธีพื้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

๔.๓ ทะนุบำรุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตำบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ

๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

๔.๖ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข

๔.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ

๔.๘ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกาย ลานกีฬากลางแจ้ง ท้องถิ่น และอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

๔.๙ สนับสนุนการกีฬาทุกหมู่บ้าน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ทุกระดับ

๔.๑๐ จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนในท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี

๕. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

๕.๒ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกขยะและดูแลรักษาความสะอาด

๕.๓ จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และดำเนินการสร้างระบบการเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม

๕.๕ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บำบัดฟื้นฟู รักษาและหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๖ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม

ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาตำบลหนองตะไไ้ ด้านหลักๆ ทั้ง ๕ ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ เล็งเห็นว่าการบริหารการพัฒนาตำบลนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ กำหนดผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานต่างๆทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ และบุคลากรทุกท่าน ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในการบริหารงานต้องมีความชัดเจน เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะตลอดเวลา ๔ ปี ซึ่งกระผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวตำบลหนองตะไไ้ ให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ กระผมพร้อมคณะผู้บริหารจะบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ จะบริหารงานในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ขอความกรุณาจากท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ด้วยความเคารพ โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ และนำปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคนล้วนทำเพื่อประชาชนชาวตำบลหนองตะไไ้ เราจะนำข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมาดำเนินการแก้ไข และจะพัฒนาจนสุดกำลังความสามารถของสติปัญญาาร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันสรรหาคำตอบ แนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีหลากหลายในตำบลของพวกเรา เป็นจุดหมายสำคัญร่วมกันเพื่อนำพามาสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองของตำบลหนองตะไไ้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองตะไไ้เป็นที่ตั้ง ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก)

: มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด มีเรื่องจะสอบถามท่านนายก อบต. อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป

๕.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการสามัญ

ประธานสภาฯ
(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก)

: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน”

ข้อ ๑๐๔ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภา ท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็น กรณีพิเศษ”

ข้อ ๑๐๕ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
- (๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร”

ข้อ ๑๐๗ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ ต้องมีผู้รับรอง

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ซึ่งในระเบียบวาระดังกล่าวนี้ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ้น และการเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ้น ขอเชิญที่ประชุมได้พิจารณา

๕.๒.๑ คณะกรรมการแปรญัตติ

<p>ประธานสภา (นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก) สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ (นายธงชัย จำปาโพธิ์)</p>	<p>: ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ได้เสนอจำนวนผู้ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่ท่าน และท่านใดเหมาะสม ขอเชิญเสนอครับ</p> <p>: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ้น ผมขอเสนอ จำนวน ๓ ท่าน ครับ</p> <p>ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายธนเดช คงหนองบัว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ๒. นายรุ่ง เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕</p>
<p>สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ (นายธงชัย จำปาโพธิ์)</p>	<p>: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ้น ผมขอเสนอ นายอุณกรวยสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑</p> <p>ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นางสาวธนพร คุณกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ ๒. นางธนพรรณ คุณกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑</p>
<p>สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ (นายสุชาติ ตรงกลาง)</p>	<p>: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ้น ผมขอเสนอ น.ส.พยุ่ง ปิบกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒</p> <p>ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายอุณกรวยสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ ๒. นายนิกร พะยอมใหม่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙</p>
<p>สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ (นายนิกร พะยอมใหม่)</p>	<p>: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ้น ผมขอเสนอ นายสมนึก ชัยโคตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓</p> <p>ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายธนเดช คงหนองบัว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ๒. นายรุ่ง เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕</p>

ประธานสภา
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก)

: ตามที่สมาชิกสภา อบต.ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๕ (๓) และข้อ ๑๐๗ ขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ๑. นายอุณ กรวยสวัสดิ์ | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ |
| ๒. นางสาวพยุ่ง ปีบกระโทก | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ |
| ๓. นายสมนึก ชัยโคตร | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ |

๕.๒.๒ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ประธานสภา
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก)

: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑ ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน | กรรมการ |
| (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๕) ผู้แทนภาคประชาการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน | กรรมการ |
| (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน | กรรมการ |
| (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กรรมการและเลขานุการ |
| (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก อีกก็ได้

: ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญเสนอครับ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
(นายธนะเดช คงหนองบัว)

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ผมขอเสนอ น.ส.ธนพร คุณกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑ ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายอุณ กรวยสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑
๒. นายนิกร พะยอมใหม่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
(นายธงชัย จำปาโพธิ์)

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ผมขอเสนอ นางธนพรธณ คุณกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒ ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นางสาวพยุ่ง ปีบกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒
๒. นายสมนึก ชัยโคตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
(นางธนพรธณ คุณกลาง)

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ดินันขอเสนอ นายธงชัย จำปาโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายสุชาติ ตรงกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐
๒. นายธนะเดช คงหนองบัว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

ประธานสภาฯ
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก)

: ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต. ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑ ข้อ ๘ ไปแล้วนั้น มีท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอสรุปรายชื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. นางสาวธนพร คุณกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
๒. นางธนพรรณ คุณกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
๓. นายธงชัย จำปาโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

๕.๒.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองตะไก่

ประธานสภาฯ
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก)

: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

: ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกเป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ ไก่ ขอเชิญเสนอครับ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
(นายอุณ กรวยสวัสดิ์)

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ผมขอเสนอ นาย สมนึก ชัยโคตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ คนที่ ๑

ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นางสาวพยุง ปิบกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒
๒. นางสาวธนพร คุณกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
(น.ส.ธนพร คุณกระโทก)

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ดิฉันขอเสนอ นายรัฐ เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ คนที่ ๒

ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายธงชัย จำปาโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
๒. นายนิกร พะยอมใหม่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
(นายธงชัย จำปาโพธิ์)

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ผมขอเสนอ นายธนเดช คงหนองบัว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ คนที่ ๓

ประธานสภาฯ
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก)

ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นางชนพรรณ คุณกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
๒. นายนิกร พะยอมใหม่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙
: ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต. ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ตะไก่ไปแล้วนั้น มีท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอสรุปรายชื่อเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตะไก่ ดังนี้

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ๑. นายสมนึก ชัยโคตร | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ |
| ๒. นายรุ่ง เจือกระโทก | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ |
| ๓. นายธนเดช คงหนองบัว | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ |

๕.๓ การเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองตะไก่

ประธานสภาฯ
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก)

: ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ที่เข้าร่วมดำเนินงานจะต้องจัดให้มี
คณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ต้องสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ต่อไปขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือก
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะไก่ ครับ

นายก อบต.
(นายสุรพงษ์ ตี๋มพุทรา)

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมใช้อำนาจพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๖
ขออนุญาตให้ นายกิ่ง กลิ้งทะเล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพฯ ต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นายกิ่ง กลิ้งทะเล)

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนที่ประชุม เกี่ยวกับการคัดเลือก
คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพฯ ดังนี้

คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------|
| (๑) นายองค์การบริหารส่วนตำบล | เป็นประธานกรรมการ |
| (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จำนวน ๒ คน | เป็นรองประธานกรรมการ |
| (๓) สมาชิก อบต.ที่สภามอบหมาย จำนวน ๒ คน | เป็นกรรมการ |
| (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ | เป็นกรรมการ |
| (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน | เป็นกรรมการ |
| (๖) ผู้แทนหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน
คัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกิน ๕ คน | เป็นกรรมการ |
| (๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่หน่วยละ ๑ คน (ถ้ามี) | |

(๘) ปลัด อบต.หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่นายก อบต.มอบหมาย เป็นกรรมการ/เลขานุการ

(๙) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่

อื่นที่นายก อบต.มอบหมาย

เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้สาธารณสุขอำเภอ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่ เป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการกองทุน

การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัด
ประชุมเพื่อให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ให้กรรมการตาม(๑) และ(๓)-(๙) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (๒) จำนวน
๒ คน จากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีผู้เคารพนับถือ
เป็นที่ยอมรับของพื้นที่จำนวน ๒ คน โดยให้คนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคน
ที่หนึ่ง และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง

ให้องค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
พร้อมบันทึกรายงานการประชุมคัดเลือก ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หรือสำนักงานเขต ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนต่อไป

ประธานสภาฯ

(นายพงษ์ศิริ ชิตดินนอก)

: ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ได้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมได้รับการคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะ
ไถ้ ขอเชิญเสนอครับ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐

(นายสุชาติ ตรงกลาง)

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไถ้ ผมขอเสนอ นาย
พงษ์ศิริ ชิตดินนอก ประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพฯ คนที่ ๑

ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายนิกร พะยอมใหม่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

๒. นายอุณ กรวยสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

(นายธงชัย จำปาโพธิ์)

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไถ้ ผมขอเสนอ นาย
สิริภพ ดอนกระโทก รองประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการบริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๒

ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายสมนึก ชัยโคตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

๒. นายนิกร พะยอมใหม่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

ประธานสภาฯ

(นายพงษ์ศิริ ชิตดินนอก)

: ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต. ได้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมได้รับการคัดเลือกให้เป็น
คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพฯไปแล้วนั้น มีท่านใดจะเสนอชื่ออีก
หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไถ้ ดังนี้

๑. นายพงษ์ศิริ ชิตดินนอก ประธานสภาฯ

๒. นายสิริภพ ดอนกระโทก รองประธานสภาฯ

๕.๔ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔)

ประธานสภาฯ
(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก)

: ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ได้เสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)
: ต่อไป ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) ต่อไป ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายก อบต.
(นายสุรพงษ์ ตี๋มพุทรา)

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยขอสรุปรายละเอียด ดังนี้

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓ ที่กำหนดให้ในการดำเนินงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ

ดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ดังนี้

๑.วิสัยทัศน์(Vision)

องค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้เพื่อต้องการเห็นสังคมไทยเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข คนไทยมีคุณธรรม นำความรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวยอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรมเสถียรภาพและเป็นธรรมสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ภายใต้ประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี ประการสำคัญ คือ การน้อมนำเอาแนวพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้มากที่สุด และเพิ่มเติมในส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สุดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ดังนี้

**“สังคมน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดเสียงประชาชนเป็นสำคัญ ภูมิคุ้มกันชีวิตดีมีสุข อย่างยั่งยืน”**

๒. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ๑๐ ด้าน ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

แนวทางการพัฒนา

๑.๑) ประสานและบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

๑.๒) พัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง

๑.๓) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนา

๒.๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

๒.๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

๒.๓) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป

๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน

๒.๕) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร

แนวทางการพัฒนา

๓.๑) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

๓.๒) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

๓.๓) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัคร การเกษตร

๓.๔) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด

๓.๕) สนับสนุนการทำกรเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๖) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์

๓.๗) พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกษตรทฤษฎีใหม่

๓.๘) สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แนวทางการพัฒนา

๔.๑) จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้แก่เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๔.๒) ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๔.๓) สนับสนุนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ด้านหลักประกันรายได้ให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม

๔.๔) คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

๔.๕) ส่งเสริมอาชีพและทักษะฝีมือให้แก่ประชาชนตามศักยภาพและความพร้อม

๔.๖) รณรงค์ ป้องกัน การเฝ้าระวังและการดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา

๕.๑) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค

๕.๒) พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

๕.๓) ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และสุขอนามัยของประชาชน

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

๖.๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ และท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

๖.๒) ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

๖.๓) ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาและขยายเขตการให้บริการประปา

๖.๔) บริการสาธารณสุขที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

แนวทางการพัฒนา

๗.๑) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

๗.๒) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของตำบลหนองตะไก้เพิ่มขึ้น

๗.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

๗.๔) รณรงค์ ส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีพุทธ

๗.๕) ฟื้นฟู ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาถิ่น

๗.๖) ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการ พัฒนาชุมชน

๘) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

๘.๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติการกิจ หน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

๘.๒) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร

๘.๓) บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้าง ประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในตำบลหนองตะไไ้

๘.๔) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และความต้องการของประชาชนในการพัฒนาตำบลหนองตะไไ้

๘.๕) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๘.๖) เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการอย่างมืออาชีพ

๘.๗) พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ให้มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

๘.๘) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนใน การพัฒนาทางการเมืองและสังคม

๘.๙) สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยระบบ PMQA

๙) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา

๙.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และ ภัยพิบัติต่างๆ

๙.๒) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กร ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๙.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขต ชุมชนและสถานที่สำคัญ โดยสร้างความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน

๙.๔) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและ การจราจร

๙.๕) ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

๑๐.๑) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ กลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

๑๐.๓) รณรงค์การแก้ไขปัญหามภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

๑๐.๔) พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

๑๐.๕) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ในชุมชน

๑๐.๖) เสริมสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและความรื่นรมย์

สองข้างทาง

๓. เป้าประสงค์

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสร้างชลประทาน ฝาย ทำนบ ชุดสระ และการขุดลอกแหล่งน้ำต่างๆรวมถึง การพัฒนากลุ่มน้ำ

๒. พัฒนาส่งเสริมอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ และเสริมสร้าง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริลลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๓. ส่งเสริมด้านอนามัยชุมชนและเสริมสร้างสุขภาพ

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่นลดปัญหาความ รุนแรงในครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ

๖. พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรทำ เกษตรอินทรีย์

๗. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชุมชน

๘. สร้างชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจากอาชญากรรมและปลอดภัยยา เสพติด

๙. พัฒนาการบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารราชการที่ดี ส่งเสริม พัฒนาทักษะ ศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน

๑๐. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาทุกประเภท เพื่อความสามัคคีใน ชุมชนและห่างไกลยาเสพติด

๑๑. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด ความสมดุลยั่งยืน

๑๒. ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในตำบลหนองตะกั่ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด เวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุม คณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้ กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๔	๘๕,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา	๓๘	๑๐,๑๐๓,๑๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร	๑๙	๑,๕๓๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	๒๗	๑๗,๘๗๔,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	๕๓	๙๕๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๙	๑๑๔,๓๕๔,๔๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา- วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา	๓๓	๑,๑๑๐,๐๐๐
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๒๗	๑,๒๑๗,๐๐๐
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๘	๘๕๐,๐๐๐
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๙	๓,๖๙๐,๐๐๐
รวม	๓๔๗	๑๕๑,๗๖๓,๕๒๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๒๖,๐๙๑,๙๖๐ บาท และจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๒,๐๓๔,๗๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๐ โครงการ งบประมาณ ๒๖,๐๙๑,๙๖๐ บาท และจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๒,๐๓๔,๗๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โครงการ	จ่ายขาดเงินสะสม
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	-	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา	๑๒	๕,๕๓๖,๙๖๐	-	-
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร	๑	๑๐,๐๐๐	-	-
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	๑๒	๑๕,๒๔๐,๐๐๐	-	-
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	๖	๓๔๐,๐๐๐	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔	๔,๐๑๕,๐๐๐	๖	๒,๐๓๔,๗๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา	๙	๑๔๐,๐๐๐	-	-
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๑๖	๖๐๐,๐๐๐	-	-
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๑๕๐,๐๐๐	-	-
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๖๐,๐๐๐	-	-
รวม	๗๐	๒๖,๐๙๑,๙๖๐	๖	๒,๐๓๔,๗๐๐

๒. การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณและจ่ายขาดเงินสะสมโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๓๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒๓,๘๖๘,๕๗๖.๐๖ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๒๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐,๒๙๗,๒๔๒.๐๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อกำหนดผู้กักกัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	-	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา	๗	๔,๙๐๗,๖๐๒.๐๖	๗	๔,๔๔๕,๒๖๘.๐๒
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	๗	๑๓,๑๖๖,๕๓๕	๗	๑๓,๑๖๖,๕๓๕
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	๑	๔,๔๓๗	๑	๔,๔๓๗
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๕,๕๘๕,๐๐๐	๖	๒,๕๙๖,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา	-	-	-	-
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๖	๑๘๔,๘๑๐	๔	๖๔,๘๑๐
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๓	๑๘,๙๙๒	๓	๑๘,๙๙๒
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑,๒๐๐	๑	๑,๒๐๐
รวม	๓๔	๒๓,๘๖๘,๕๗๖.๐๖	๒๙	๒๐,๒๙๗,๒๔๒.๐๒

๓. ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน

เป็นถึง Global การเป็นGlobal ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกภิวัตน์เป็นสากล Globalplanning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นนำไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะทำ ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้งเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง จำนวน ๓๔๗ โครงการ และสามารถนำมาอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๗๖ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๙๐ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๒๘,๑๒๖,๖๖๐ บาท และได้เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๒๐,๒๙๗,๒๔๒.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๖ เห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

๑. เนื่องจากมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งหมด จำนวน ๗๖ โครงการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓๔ โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๒ โครงการ ซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการต่างๆ ได้ จึงเห็นควรกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองตะไก่

๒. ควรจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โครงการใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ดำเนินการเป็นอันดับแรก

๓. ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณของ อบต. เนื่องจากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไปแต่งบประมาณมีจำกัด

๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อย่างต่อเนื่อง

ประธานสภาฯ : ตามที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผล
(นายพงษ์ศิริ ชิตดินนอก) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ไปแล้วนั้น ต่อไปจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภาฯ อบต.ได้อภิปรายหรือสอบถาม ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ อบต. ครับ

ประธานสภาฯ : มีท่านสมาชิกสภาฯ อบต.ได้อภิปรายหรือสอบถาม ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ
(นายพงษ์ศิริ ชิตดินนอก) อบต. ครับ ถ้าไม่มี ถ้าวาทีประชุมสภาฯ รับทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภา
(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก)

นายก อบต.
(นายสุรพงษ์ ตี๋มพุทรา)

๕.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

: ต่อไปจะเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

: ขอเชิญท่านนายกฯ ซึ่งแจ้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ๊
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ๊ ได้แถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ๊ ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ นั้น

ด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มา
ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๗ ข้อ ๕ กรณีผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพ้นจากตำแหน่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้อง
พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้มีประกาศให้มีการ
เลือกตั้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ตะไก่อ๊ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ๊ ในรอบระยะเวลา ๑
ปี งบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓ ที่กำหนดให้ใน
การดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมี
กลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก
กำหนดให้แถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ๊ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ๊ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะช่วยให้ประชาชนทราบถึงผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ๊ และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ๊ ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป รายละเอียดมีดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนา
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑.	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๒.	โครงการประชุมผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๓.	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๔.	โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็ก	๓๐,๐๐๐ โอนลดงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ งบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท	-	๑๐,๐๐๐
๕.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
๖.	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๓,๖๘๐	๖,๓๒๐
๗.	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ภายในชุมชน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๘.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก่)	๑,๒๔๙,๕๐๐	๑,๑๔๙,๓๒๐	๑๐๐,๑๘๐
๙.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๔๓๓,๕๐๐	๔๐๑,๒๐๐	๓๒,๓๐๐
๑๐.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่	๑๕๖,๐๐๐ โอนเพิ่มงบประมาณ จำนวน ๔๘,๒๔๐ บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๔,๒๔๐ บาท	๒๐๔,๒๔๐	-
๑๑.	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก่ และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะไก่ และโรงเรียนบ้านยอกขาม	๑,๕๘๔,๙๖๐	เบิกจ่าย ๗๔๒,๘๒๘.๐๒ บาท ก่อนหักผูกพัน ๔๖๒,๓๓๔.๐๔ บาท	๓๗๙,๗๙๗.๙๔

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๒.	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านยอกขาม	๒๘๘,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๑๓.	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองตะไก้	๑,๗๔๐,๐๐๐	๑,๖๗๙,๐๐๐	๖๑,๐๐๐
๑๔.	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐
๑๕.	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐
๑๖.	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล หนองตะไก้	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐
๑๗.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนตำบลหนองตะไก้	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐
๑๘.	โครงการส่งเสริมและช่วยเหลือ ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐
๑๙.	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน และกลุ่มอาชีพ	๔๐,๐๐๐	๒๗,๕๕๕	๑๒,๔๔๕
๒๐.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหนองตะไก้	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐
๒๑.	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้พิการตำบลหนองตะไก้	๒๐,๐๐๐	๑๓,๕๘๐	๖,๔๒๐
๒๒.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๐,๒๙๖,๖๐๐	๑,๒๐๓,๔๐๐
๒๓.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๒๐๐,๐๐๐	๒,๔๙๔,๘๐๐	๗๐๕,๒๐๐
๒๔.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๖,๐๐๐
๒๕.	โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ ชุมชน (ออมวันละบาท)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-
๒๖.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-
๒๗.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๑๐,๐๐๐	๔,๔๓๗	๕,๕๖๓

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๒๘.	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๒ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๔๐,๐๐๐	-	๒๔๐,๐๐๐
๒๙.	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
๓๐.	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ระบาด โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐
๓๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น็องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชชนารี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
๓๒.	โครงการอาหารปลอดภัยและตลาดสด นำซื้อและการคุ้มครองผู้บริโภค	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
๓๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย รพ.สต. - หน้า รร.หนองบุญมาก พิทยาคม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตะไไ้	๘๖๔,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๘๖๔,๐๐๐ บาท	-
๓๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า รร.หนองตะไไ้ - ศาลา SML หมู่ที่ ๗ บ้านแสงทอง	๘๐๑,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๘๐๑,๐๐๐ บาท	-
๓๕.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีต (Asphalt Concrete) สายสี่แยกตลาด พุนทรัพย์ - หนองสนวน หมู่ที่ ๖ บ้านมิตรสัมพันธ์	๑,๐๒๖,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐
๓๖.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีต (Asphalt Concrete) ระหว่าง หมู่ ๗ บ้านแสงทอง และหมู่ ๒ บ้านหนอง ตะไไ้ สายสี่แยกตลาด - บ้านตาเนย หมู่ที่ ๗ บ้านแสงทอง	๑,๓๒๔,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๑,๓๒๔,๐๐๐ บาท	-
๓๗.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๓๘.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐
๓๙.	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา อบต.หนองตะไไ้	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๔๐.	โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
๔๑.	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๔๒.	โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียน วันเข้าพรรษา	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๔๓.	โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ท้าวสุรนารี	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๔๔.	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๔๕.	โครงการกิจกรรม ๕ส	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
๔๖.	โครงการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐
๔๗.	โครงการออกรางวัลที่ดินสาธารณะ และออกเอกสารสิทธิ์	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่มงบประมาณ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท	๔๒,๘๙๐	๒,๑๑๐
๔๘.	โครงการประเมินความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ค่าจ้างที่ปรึกษา)	๓๐,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐

ที่ประชุม

ประธานสภา
(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก)

นายก อบต.
(นายสุรพงษ์ ตี๋มพุทรา)

รับทราบ

๕.๓ รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

: ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ได้เสนอการรายงานสถานะ
การเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองตะไไ้ รับทราบ

: ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป ขอเชิญท่านนายกฯ ครี

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้านความโปร่งใส กระผม
นายสุรพงษ์ ตี๋มพุทรา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
จึงขอรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลถึงสถานะทางการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป
ดังนี้

๑. รายรับจริงทั้งสิ้น	จำนวน	๕๔,๐๕๔,๕๗๔.๐๖	บาท
๒. รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	จำนวน	๔๕,๓๙๗,๓๔๔.๖๐	บาท
๓. รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	จำนวน	๘,๖๕๗,๒๒๙.๔๖	บาท
๔. เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๒๙,๘๔๗,๑๕๗.๘๔	บาท
๕. เงินสะสม	จำนวน	๗๑,๖๘๙,๔๕๔.๙๒	บาท

- เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี) จำนวน ๓๓,๑๓๗,๕๒๖.๙๙ บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

พักประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง

เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น.

๕.๗ พิจารณายกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนางนางสวอง กรุงเทพฯ - นางนางน้ำค้าง เขื่อนนที หมู่ที่ ๑๐ บ้านพุนทรพย์) (เอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ

(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก)

: ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร ได้เสนอการพิจารณายกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนางนางสวอง กรุงเทพฯ - นางนางน้ำค้าง เขื่อนนที หมู่ที่ ๑๐ บ้านพุนทรพย์) สำหรับการพิจารณาของสมาชิกสภา อบต. ขอให้ท่านนายก อบต.ฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ได้สอบถาม

: ต่อไป ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณายกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ต่อสภา อบต. หนองตะไกร

นายก อบต.

(นายสุรพงษ์ ตี๋มพุทรา)

: เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร ได้พิจารณาดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนางนางสวอง กรุงเทพฯ - นางนางน้ำค้าง เขื่อนนที หมู่ที่ ๑๐ บ้านพุนทรพย์ งบประมาณ ๒๑๑,๐๐๐.-บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

เนื่องจากถนนสายนางนางสวอง กรุงเทพฯ - นางนางน้ำค้าง เขื่อนนที หมู่ที่ ๑๐ บ้านพุนทรพย์ ได้แจ้งให้ผู้มีอาชีพงานก่อสร้างได้เข้าดูสถานที่ก่อสร้างจำนวน ๒ ราย ปรากฏว่าไม่มีผู้รับจ้างรายใดสามารถเข้าทำงานได้ โดยทุกรายให้เหตุผลว่า ถนนสายดังกล่าวมีลักษณะคับแคบและเป็นทางตัน ไม่มีที่กักรถ เครื่องจักรที่ใช้ทำงานเป็นรถบรรทุกทุกหนักรวมกับ ๒ ข้างทางมีพืชผลทางการเกษตรของของประชาชน เก่งกว่าถ้าเข้าทำงานแล้ว จะได้รับความเสียหายและเกิดกรณีพิพาทได้

ประธานสภาฯ : สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก) : สมาชิกสภา อบต. ท่านใดอนุมัติให้ยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงถนนลงหิน คลุก สายนางสาวอง ทุ่งละ – นางนางน้ำค้าง เชื้อนนท์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านพุนทรัพย์ โปรตยกมือครับ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง คือ ๑.นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก ประธานสภาฯ ๒. นายสิริภพ ดอนกระโทก ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ : ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นๆ
(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก) เพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายก อบต. : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ผมขอแนะนำคณะ
(นายสุรพงษ์ ตี๋มพุทรา) ผู้ช่วยผู้บริหารให้แก่ท่านสมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบดังนี้ ๑.นายนิติเศรษฐ์ สงมะเรียง รองนายก คนที่ ๑ ดูแล กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม ๒. นายพิศณู นิดกระโทก รองนายก คนที่ ๒ ดูแลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓. นายสุพรรณ เชื้อนนท์ จะให้ดูแลติดตามงานทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ส่วนผมจะดูแล สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ผมขอสอบถามเกี่ยวกับ
(นายธนเดช คงหนองบัว) ถนนแอสฟัลคอนกรีตสายสี่แยกตลาดพุนทรัพย์ – หนองสนวน หมู่ที่ ๖ บ้านมิตรสัมพันธ์ ได้เกิดการชำรุดเสียหาย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้ถนนเส้นนี้

นายก อบต. : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ตามที่สมาชิกสภา อบต.
(นายสุรพงษ์ ตี๋มพุทรา) หมู่ที่ ๖ นายธนเดช คงหนองบัว ได้สอบถามมา ผมใช้อำนาจพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๕๘/๖ ขออนุญาตให้ ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับถนนเส้นนี้ครับ

ผอ.กองช่าง : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ และผู้มีเกียรติขอ
(นางสุจิตราภรณ์ บุญประสิทธิ์) อนุญาตนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับถนนแอสฟัลคอนกรีตสายสี่แยกตลาดพุนทรัพย์ – หนองสนวน หมู่ที่ ๖ บ้านมิตรสัมพันธ์ เราได้รับการส่งมอบจากผู้รับจ้างมาได้ไม่นาน ปรากฏว่าทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ และประชาชนในหมู่ที่ ๖ ได้ทำหนังสือพร้อมรูปถ่ายว่าถนนที่เพิ่งสร้างใหม่ได้เกิดการชำรุดเสียหาย ซึ่งทางกองช่างก็ได้ออกไปสำรวจทันที ปรากฏว่าบริเวณที่ชำรุดเสียหายจะเริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมมาจนถึงบริเวณช่วงกลาง ส่วนใหญ่จุดที่ชำรุดเสียหายจะเป็นบริเวณกลางผิวจราจร ทางกองช่างได้สันนิษฐานว่า เกิดจากถนนที่ทำเสร็จใหม่ๆ อาจจะมีรถบรรทุกหนักเกินมาตรฐานวิ่ง จากการสังเกตแล้วพบว่า ถนนแตกบริเวณกลางผิวจราจรที่เราตีเส้นแบ่งการจราจร พื้นทางเดิมถนนเส้นนี้เรายังไม่มีการบูรณ ทำถนนใหม่ อาจจะเป็นไปได้ว่าพื้นอาจจะมีการขอฟได้ ถนนเส้นนี้มีระยะเวลาประกัน ๑ ปี ซึ่งทางกองช่างก็ได้ทำบันทึกแจ้งไปที่กองคลังแล้ว ต่อไปทางเจ้าหน้าที่พัสดุที่จะต้องทำหนังสือแจ้งไปที่ผู้รับจ้างให้มาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแต่เมื่อครบกำหนดการรับประกันสัญญาถ้าเกิดผู้รับจ้างไม่เข้ามาดำเนินการ

ซ่อมแซมแล้วเราสามารถริบเงินค่าประกันสัญญา ไว้กับเราจำนวน ๕% ของงบประมาณ แต่ถ้างบประมาณไม่เพียงพอเราสามารถเรียกเก็บกับผู้รับจ้างเพิ่มได้ตามระเบียบ

ผอ.กองคลัง (นางสุกัญญา ทองเหลือง) : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุ เราได้ทำหนังสือแจ้งไปทางผู้รับจ้างแล้ว แต่ทางผู้รับจ้างยังไม่ได้ทำหนังสือตอบกลับมา ซึ่งยอดเงินค่าประกันจำนวน ๔๖,๐๐๐ บาท

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ (นายสุชาติ ตรงกลาง) : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ผมขอสอบถามเกี่ยวกับการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะถึงขั้นตอนไหนแล้ว

นายก อบต. (นายสุรพงษ์ ตี๋มพุทรา) : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ตามที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ นายสุชาติ ตรงกลาง ได้สอบถามมา ผมใช้อำนาจพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๕๘/๖ ขออนุญาตให้ รองปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ

รองปลัด อบต. (นางภรณ์พิมล เกียรติภักซรสกุล) : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ดังนี้

ดิฉันเป็นกรรมการชุดที่ ๑ คือคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) จะเป็นการกำหนดคุณลักษณะของรถบรรทุกน้ำจะต้องเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งทางเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้ ตามระเบียบแล้วในคณะกรรมการจะต้องมี ๑ ท่านที่มีองค์ความรู้ เราจึงได้ทำหนังสือไปขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมาร่วมเป็นกรรมการด้วย โดยทางเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้เฉพาะในเรื่องนี้มาเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) คือเจ้าหน้าที่ป้องกันฯจะเป็นหลักในการจัดทำร่างขอบเขตงาน เราได้ประชุมกันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อมาก็จะเป็นคณะกรรมการชุดที่ ๒ คือ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในคณะกรรมการชุดนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมาร่วมเป็นกรรมการด้วย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะในเรื่องนี้ คณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ดูในเรื่องของราคา และให้เป็นไปตามร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้พิจารณาให้เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการประกวดราคา เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานราชการ ต่อมาได้มีห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.แอล.ธานี เอ็นจิเนียริง ได้ส่งหนังสือขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าบริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด ผู้ชนะการเสนอราคา ไม่ได้ยื่นเอกสาร ตามรายละเอียดแนบท้ายร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่เป็นไปตามร่างขอบเขตงาน (TOR) ซึ่งคณะกรรมการชุดที่ ๒ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒ อีกครั้ง หลังจากที่ได้รับหนังสือขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มติที่ประชุมของคณะกรรมการยังคงยืนยันตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑ ทำให้เราตัดสินใจไม่ได้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จึงได้ทำหนังสือไปถึงกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

ผอ.กองการศึกษา (นายพรพิชัย สิงหาท้าว) : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำความสะอาดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ครับ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ผมมีเรื่องจะสอบถาม
(นายสิริภพ ดอนกระโทก) อยู่ด้วยกัน ๓ เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ ๑ ขอสอบถามเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำที่ทำการ อบต.
ตอนนี้เกิดการชำรุด ไม่ทราบว่า จะซ่อมแซมเมื่อไรครับ เรื่องที่ ๒ ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้เขียนคำอธิบายผิดขอให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วย เรื่องที่ ๓ ได้มีประชาชนได้ร้องเรียนเกี่ยวกับ
ถนนที่ใช้ในการขนพืชผลทางการเกษตรเพื่อไปจำหน่ายได้ชำรุดหลายสายขอฝากท่าน
ผู้บริหารได้ออกไปสำรวจทุกเส้นด้วยด้วยครับ เรื่องที่ ๔ ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามาผมได้นำถึง
ดับเพลิงไปใช้ที่จุดบริการประชาชนแต่ในถังดับเพลิงบางถังไม่มีน้ำยาดับเพลิงเลย
ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปเติมไว้ให้ครบทุกถังด้วยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือต่อ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ส่วนกรวยจราจรของเราก็ไม่ได้มาตรฐาน และเสื่อสะท้อนแสง
กระบองไฟ แผงกัน จราจร ของเราที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ขอให้ดำเนินการจัดซื้อให้ด้วย
ครับ

ประธานสภาฯ : มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่าน
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก) สมาชิกสภา อบต. ท่านนายก อบต. พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเข้าร่วมการประชุมสภา อบต.
หนองตะไ้ จนการประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ) *สุเมธ ทิศกลาง* ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุเมธ ทิศกลาง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

(ลงชื่อ) *สุชาติ ตรงกลาง* ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ ตรงกลาง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ หมู่ที่ ๑๐

(ลงชื่อ) *ธนพร คุณกระโทก* ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวธนพร คุณกระโทก)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ หมู่ที่ ๘

(ลงชื่อ) *นิกร พะยอมใหม่* ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร พะยอมใหม่)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ หมู่ที่ ๙

(ลงชื่อ) *พงษ์ศิริ ชิตดีนอก* ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

กรรมการที่อาสาสมัคร กิจการบางรายขาดหายไปโดยจงใจ และเสียดายที่
 แห่ง กรมหลวงไพฯ แห่งนี้ จาคร มงคราที่ส่งไปให้หมอ มอโรตีอำนาจการซื้อ
 ซึ่งที่ตัวนี้ ตัว

มอโรตีอำนาจ
 (นายหลวงมอโรตี คือที่มอโรตี)

: สถานที่ใดจะครอบคลุมถึงสิ่งนี้ เห็นเพิ่มเติมที่อะไร มอโรตีเอง ซึ่งไม่มีผลของกรม
 ท่าน ศิริลักษณ์ กษัตริย์ ท่าน หลวง กษัตริย์ มอโรตีเอง และ มอโรตีเอง
 และผู้ที่ร่วมมือกับทุกท่าน ที่เห็นกับ กษัตริย์ มอโรตีเอง ร่วมมือมาช่วยกัน
 กษัตริย์ มอโรตีเอง ร่วมมือกับ กษัตริย์ มอโรตีเอง ร่วมมือมาช่วยกัน

เลิกมอโรตี

มูลค่า 14.30 %

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่ง

(นาย กษัตริย์ กษัตริย์)

กษัตริย์ กษัตริย์ กษัตริย์ กษัตริย์ กษัตริย์ กษัตริย์

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่ง

(นาย กษัตริย์ กษัตริย์)

กษัตริย์ กษัตริย์ กษัตริย์ กษัตริย์ กษัตริย์ กษัตริย์

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่ง

(นาย กษัตริย์ กษัตริย์)

กษัตริย์ กษัตริย์ กษัตริย์ กษัตริย์ กษัตริย์ กษัตริย์

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่ง

(นาย กษัตริย์ กษัตริย์)

กษัตริย์ กษัตริย์ กษัตริย์ กษัตริย์ กษัตริย์ กษัตริย์

(ทอสี) 

(นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรือง)

ผู้ตรวจงานกรมการขนส่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี